

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 035-511-021, 035-523-090

โทรสาร 035-522-973

ประชากร

24,663 คน

(ชาย 11,300 คน หญิง 13,363 คน)

พื้นที่

9.013 ตารางกิโลเมตร

(ครอบคลุมจำนวน 16 ชุมชน)

รายได้

213,904,155.67 บาท

(ไม่รวมเงินอุดหนุน,

เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน

195,915,300.00 บาท

คณะผู้บริหาร

นายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

นายปรกรณ์ หงษ์สุพรรณ

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์

ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย จำนวน 16 คน

หญิง จำนวน 1 คน



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีหลักการและแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ “เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างโอกาสที่ดีให้กับทุกคนทุกระดับ ไม่เลือกแม่คนพิการ หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความสะอาด ด้านการคมนาคม ด้านความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในชุมชนเมืองสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไข้ปัญหาให้กับเด็กทุกคน ทั้งเด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และมีความสามารถพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนฟรีตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสสู่การศึกษาที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่

โครงการ “โรงเรียนของหนู” โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เน้นการพัฒนาและแก้ไข้ปัญหาให้กับเด็กด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ โดยโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียน “ของหนู” จัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนไม่รู้เรื่อง อ่านหนังสือไม่ออก พูดไม่ชัด ทำกิจกรรมเหมือนเพื่อนไม่ได้ หากรับเด็กเหล่านี้แล้วจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนต่ำ โรงเรียนจะไม่ได้รับการยอมรับ คุณครูต้องรับผิดชอบมากขึ้น ผู้ปกครองเด็กปกติไม่ยอมรับ ไม่อยากให้ลูกมีเพื่อนเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษหาโรงเรียนดีที่มีคุณภาพให้ลูกเรียนไม่ได้ จึงทำให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี เหมือนกับเด็กปกติคนอื่นๆ และไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ถูกมองข้าม และทอดทิ้ง แต่ ณ โรงเรียนแห่งนี้สามารถจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนมีชีวิตที่ดีได้ เด็กที่มีความพร้อม มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษได้รับการส่งเสริมให้เรียนฟรี ในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เด็กด้อยโอกาสที่ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองฐานะยากจน และเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจัดการศึกษาพัฒนาส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ ฝึกทักษะการดำรงชีวิต สร้างคุณลักษณะที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ได้เต็มตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณภาพ โดยเทศบาลและโรงเรียนได้มีการดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนของหนู มีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
2. กำหนดแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนของการพัฒนาให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มความสามารถ มีแผนงานชัดเจนในการปฏิบัติและการนิเทศติดตาม
3. กรอบแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ใช้หลักการแบบเรียนรวม (Inclusive education) โดยครูมีความรู้ ความเข้าใจแผนงาน มีการเตรียมแผนการสอนเนื้อหา สาระและวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา สร้างสื่อและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถวัดผล ประเมินผล คุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริงของเด็กแต่ละคน
4. คัดกรองนักเรียน ออกเป็น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่ด้อยโอกาส ครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจน และเด็กกลุ่มเสี่ยง
5. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข



ผลของการดำเนินงานโรงเรียน “ของหนู”

1. นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาคที่ดี มีคุณภาพ มีทักษะในการใช้ชีวิตและมีจุดมุ่งหมายในการดำรงชีวิต เต็มโตไปเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ และพลเมืองโลก

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) ให้ฟรี ได้รับการศึกษาที่ดีเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข

3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลเอาใจใส่ สามารถเรียนรู้ได้ และเข้าใจสามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น สามารถนำความรู้ ทักษะการอยู่ร่วมกันไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนที่ดี ไม่ถูกเพื่อนรังแก มีโอกาสที่ดีทางการศึกษาร่วมกันเพื่อนๆ ปกติ ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

4. การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ทำให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความแตกต่างของแต่ละคนซึ่งกันและกัน ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีการปรับพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึ้น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ เข้าใจและให้โอกาสเพื่อนได้ร่วมเรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ลดความขัดแย้งระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน สังคมเกิดสันติสุข

6. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททองได้รับคำชื่นชมและได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมให้กับสถานศึกษาอื่นๆ

โรงเรียน “ของหนู” จึงหมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาที่ดีอย่างมีคุณภาพ



โครงการ “สานฝันต้นกล้า สู้นักกีฬาอาชีพ”



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยจัดการศึกษาเรียนฟรีตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ได้ดำเนินการตามนโยบายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรองรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยได้จัดทำโครงการ “สานฝันต้นกล้า สู้นักกีฬาอาชีพ” ตลอดจนจัดทำหลักสูตรผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล) เพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา นักกีฬาอย่างเต็มที่

ในการดำเนินงานตามโครงการสานฝันต้นกล้า สู้นักกีฬาอาชีพ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการที่มาจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาคมวอลเลย์บอล และโรงเรียนเทศบาล 3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรวอลเลย์บอล
2. เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมาเป็นนักกีฬาประเภทวอลเลย์บอลทีมหญิงของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส กองการศึกษา เทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี โดยเทศบาลจะดูแลทางด้าน การเรียนการสอน การอยู่อาศัย อาหาร การฝึกซ้อม การเข้าร่วมการแข่งขันฯ และกิจกรรมอื่นๆ โดยประเภทที่เปิดรับ ได้แก่ 1) ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 2) ประเภทบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อได้ แต่นักเรียนมีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โดยมีสัดส่วนในการรับนักเรียนอยู่ที่ 70 : 30 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา : นักเรียนประเภทบิดา มารดาหรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อได้แต่นักเรียนมีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลหญิง)

3. จัดระบบตรวจสอบโครงการ มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน ให้นักเรียนในโครงการมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น

4. มีการพัฒนาครูพละ ให้ไปอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการสอนวอลเลย์บอล และมีระบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง

5. โรงเรียนมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการ

6. โรงเรียนมีการจัดตารางสอนเสริมให้กับนักกีฬา ให้อยู่ในระดับที่ดีไม่เป็นภาระในการศึกษาต่อในอนาคต

7. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะผลักดันให้นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเมื่อจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเทศบาลได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตในการรับนักเรียนที่มีความสามารถเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย

การดำเนินงานของโครงการ “สานฝันต้นกล้า สู่นักกีฬาอาชีพ” ส่งผลให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอลที่มีฐานะยากจนจนไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนใหญ่ๆที่ทำทีมกีฬาวอลเลย์บอล ได้รับโอกาสในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีทักษะที่สูงขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ จนกระทั่งนักเรียนมีพื้นฐานในการก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพได้ ประการสำคัญนักเรียนสามารถนำทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ต่อยอดจนได้รับทุนการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการประกอบอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอล เปลี่ยนชีวิตจากเด็กที่ด้อยโอกาสได้มีทักษะและมีจุดมุ่งหมายในการดำรงชีวิตเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ